

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมการกงสุล	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/ITA/2024/riskreport202404.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>การจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>มีวิธีดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำข้อสอบ 2. จัดการสอบข้อเขียน 3. ตรวจข้อสอบ 	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น 2. ผลิตข้อสอบ 1 วันล่วงหน้า โดยใส่ซองปิดผนึกและจะต้องเปิดซองข้อสอบในห้องสอบโดยเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น 3. ประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบถึงแนวนโยบายการไม่เผยแพร่และจำหน่ายข้อสอบในการสอบลูกจ้างชั่วคราวของกรมการกงสุล 4. ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานภายนอกกรมฯ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ โดยมีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ตามคำสั่งที่ 1/2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบเป็นข้าราชการ ตั้งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 พร้อมทั้งจัดส่งข้อสอบให้กรมฯ นำส่งถึงเลขานุการกรมโดยตรง และมีการระบุชั้นความลับ ทั้งนี้ กรมฯ มีการประชาสัมพันธ์และติดประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเรียกรับของขวัญ/ของกำนัล 2. มีการผลิตข้อสอบ 1 วันล่วงหน้า โดยหลังจากที่ผลิตข้อสอบเสร็จแล้วจะนำไปใส่ซองปิดผนึก และให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน ลงลายมือชื่อกำกับก่อนปิดซองทุกครั้ง และจะเปิดซองข้อสอบในห้องสอบโดยเจ้าหน้าที่คุมสอบเท่านั้น 3. มีการประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบถึงแนวนโยบายการไม่เผยแพร่และจำหน่ายข้อสอบในการสอบลูกจ้างชั่วคราวของกรมการกงสุล โดยการพิมพ์ข้อความลงบนประกาศว่า "กรมการกงสุลมีมาตรการ/นโยบายไม่แสวงหาหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ อันอาจมีผลต่อผลประโยชน์หรือการตัดสินใจหรือเพื่อการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น หากพบบุคคล หรือกลุ่มบุคคล มีพฤติการณ์แอบอ้างว่าจะสามารถทำให้สอบผ่าน (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ) หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ขอให้แจ้งดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว" ตั้งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ กรมฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งดำเนินคดีใด ๆ เนื่องจากไม่มีกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างว่าจะสามารถทำให้สอบผ่านได้ 4. การตรวจข้อสอบมีการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมฯ ได้มีบันทึกถึงสถาบันการต่างประเทศเขตวงศัวโรปรการ (บันทึกกรมการกงสุลที่ 0301/331/2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567) ดำเนินการตรวจข้อสอบและนำส่งผลคะแนนให้กรมฯ ตั้งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดข้อผิดพลาดและป้องกันการปลอมแปลงผลคะแนนได้



คำสั่ง

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา
ที่ ๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน
และคณะกรรมการตรวจข้อสอบ กรอก และรวมผลคะแนน

ตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา และคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา (แก้ไขเพิ่มเติม) นั้น

โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติให้มีการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมอบหมายให้สำนักบริหารบุคคลเป็นผู้ออกข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลเป็นผู้ออกข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ เป็นผู้ออกข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ สถานันการต่างประเทศทหะวงศัวโรปกครองเป็นผู้ออกข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และการสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง กฏจรรยาจร กรมการกงสุลเป็นผู้ออกข้อสอบ สำหรับการสอบในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน ตรวจข้อสอบข้อเขียน กรอก และรวมผลคะแนน ดังนี้

๑. คณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน

๑.๑ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศทหะวงศัวโรปกครอง
สถาบันการต่างประเทศทหะวงศัวโรปกครอง หรือผู้แทน

๑.๒ นายชวดล นีปธานนท์

ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว หรือผู้แทน

- ๑.๓ นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
เลขานุการกรม กรมการกงสุล
- ๑.๔ นายอำนาจ พลพะลิวัลย์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ หรือผู้แทน
- ๑.๕ นางสาวเขาวนีย์ ตังวงศ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือผู้แทน
- ๑.๖ นางสาววิชา สิ้นธุเสน
นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง หรือผู้แทน
- ๑.๗ นายธนภูมิ รีมขลา
นักการทูตชำนาญการพิเศษ กรมการกงสุล
- ๑.๘ นางสาวสุรดา โมนะตระกูล
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมการกงสุล
- ๑.๙ นางสาวธันวดี ชีวะเจริญไชย
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) สำนักบริหารบุคคล
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ กรอก และรวมผลคะแนน
- ๒.๑ นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
เลขานุการกรม กรมการกงสุล
- ๒.๒ นางสาวสุรดา โมนะตระกูล
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมการกงสุล
- ๒.๓ นางสาวรัตนภรณ์ ภูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมการกงสุล

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณชัย นินนาท)

รองอธิบดีกรมการกงสุล

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ และอนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขยายระยะเวลา
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ดังปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ

๐๐๐๑

ชื่อ – นามสกุล

นายวิชาฤทธิ์ ว่องประสิทธิ์

การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่สอบ : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทุกราบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย ๑ และนำไปสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ
ไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์กรมการกงสุล <https://consular.mfa.go.th> ภายใต้หัวข้อ “ประกาศ
กรมการกงสุล” และทางเว็บไซต์ <https://consular.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายณัฐพล ชันธศิริ

(นายณัฐพล ชันธศิริ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้
 ๒. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
 ๓. ขณะที่รอเข้าสอบ ให้นั่งบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมาและต้องพร้อมที่จะเข้าสอบทันทีที่เรียกเข้าสอบ
 ๔. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
 ๕. ห้ามผู้เข้าสอบจำหน่าย/ปลอมแปลง/ดัดแปลง/เลียนแบบ/ทำซ้ำ/ทำสำเนา และเผยแพร่ข้อสอบ ผู้ใดฝ่าฝืน อาจมีความผิดทางกฎหมาย
 ๖. กรรมการกฤษฎีกามีมาตรการ/นโยบายไม่แสวงหาหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น หากพบบุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าจะสามารถทำให้สอบผ่าน (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว) หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ขอให้แจ้งดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว
-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรรมการกงสุล (โทรภายใน ๓๓๑๒๕)

ที่ ๐๓๐๑/๓๓๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ตามบันทึกกรมการกงสุล ที่ ๐๓๐๑/๕๖๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระทรวงฯ ได้อนุมัติให้กรมการกงสุล ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๕ อัตรา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบันทึกกรมการกงสุล ที่ ๐๓๐๑/๑๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ กระทรวงฯ ได้อนุมัติให้กรมการกงสุล ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา นั้น

กรมการกงสุล ขอเรียนดังนี้

- มีผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๒ ราย
- มีผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย

ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการดำเนินการ ตรวจสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวข้างต้น ทั้งนี้ จะนำข้อสอบส่งมอบให้ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณมาก

(นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ)

เลขาธิการกรม